



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันพุธที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“มศว” ฟื้นฟูทศวรรษ บูรณจุลชัยมงคลทำคาราโอเกะ แจกฟรีหนุคนไทยสวดมนต์ช่วยปิดเป่าพิบัติภัยให้แผ่นดิน

ผศ.ดร.ฉันทนา ภาคบงกช ประธาน โครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในยามที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะต้องการพึ่ง และคนไทยต้องการกำลังใจ ทำอย่างไรให้ประเทศมีความสงบร่มเย็นแล้วแต่เป็นโจทย์ที่สำคัญมาก อีกทั้งในสภาวะทางเศรษฐกิจที่รุ่มเร้าอยู่ในขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียด วุ่นวายสับสนทางจิตใจ ทางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว จึงได้จัดโครงการพัฒนาวิถีชีวิตจุลชัยมงคลเถาขึ้น ในบทสวดได้กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ อนุตระระสัมโพธิญาณ พระพุทธเจ้าประสบกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมารที่เข้ามาผจญ มารสารพัดรูปแบบ ซึ่งพระองค์ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ และบทสวดจุลชัยมงคลเถา เป็นบทสวดที่สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า และคุณพระรัตนตรัย ใครที่ได้สวดหรือได้ฟังบทสวดจุลชัยมงคลนี้จะมีแต่ความสุข ความร่มเย็นในชีวิต

“บทสวดจุลชัยมงคลนอกจากจะเป็นบทสวดที่สร้างความสงบ ร่มเย็นให้บ้านเมือง และผู้สวดจะได้รับอานิสงส์ในการสวดแล้ว เรายังสามารถสวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้อีกด้วย บทสวดจุลชัยมงคลเถานี้เป็นมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายที่ดีและเป็นมงคล ทำให้ผู้สวดสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีการอวยชัยให้พรกับผู้ที่ได้สวด บทสวดนี้แพร่หลายในยุคอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์เสาร์ กตนฺสีโล นิยมสวดกันในประเทศลาวและบางวัดที่อยู่ริมฝั่งโขง ในจังหวัดเลย อุบลราชธานีและหนองคาย การที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รื้อฟื้นบทสวดจุลชัยมงคลขึ้นมา ก็เพื่อสืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในจังหวัดริมฝั่งโขง อยากเห็นคนไทยทุกภาคร่วมกันผนึกพลังดีๆ สวดมนต์จุลชัยมงคลเพื่อจะได้เกิดพลังที่ดีและยิ่งใหญ่ และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคมประเทศได้”

ผศ.ดร.ฉันทนา กล่าวอีกว่า ทางโครงการภาษาของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ จะจัดผลิตสื่อต้นแบบวิถีชีวิตบทสวดจุลชัยมงคลเถา ความยาวในการสวด 8 นาทีขึ้น มีทำนองสวดที่ไพเราะ และมีภาพซึ่งเป็นฝีมือของคุณจักรพันธ์ โปษยะกฤต มาประกอบการนำเสนอในรูปแบบคาราโอเกะอย่างงดงาม เมื่อผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้วจะแจกให้กับประชาชนที่สนใจและมอบแก่วัดต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร.0-2649-5000 ต่อ7611, 7612